

Số: 89/CT-UB-KT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 1997

CHỈ THỊ

Về việc giải quyết các nguồn vốn, tài sản của Liên hiệp Hợp tác xã và Hợp tác xã trong quá trình chuyển đổi và đăng ký lại theo Luật Hợp tác xã.

Ngày 29 tháng 3 năm 1997, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 04/BKH-QLKT hướng dẫn việc chuyển đổi đăng ký Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã theo Nghị định số 16/CP ngày 21/02/1997 của Chính phủ, trong đó quy định phải tiến hành kiểm kê, đánh giá tài sản của các Hợp tác xã và Liên hiệp Hợp tác xã (sau đây gọi chung là Hợp tác xã), làm rõ nguồn gốc hình thành và phân loại các nguồn vốn.

Nhằm triển khai tốt việc chuyển đổi các hợp tác xã thành phố theo Luật hợp tác xã, các Nghị định của Chính phủ; Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị các sở-ngành, Ủy ban nhân dân các quận-huyện và Ban chỉ đạo chuyển đổi hợp tác xã các cấp tập trung chỉ đạo và thực hiện hướng giải quyết các nguồn vốn, tài sản của các hợp tác xã thành phố như sau:

1. Trước đây Nhà nước trợ vốn (bằng tiền, hàng hóa), cho thuê tài sản sở hữu Nhà nước đối với các Hợp tác xã nhằm mục đích giúp củng cố và khuyến khích phát triển thành phần kinh tế tập thể. Thành phố không chủ trương rút lại vốn, thu hồi tài sản trên để đầu tư, sử dụng vào việc khác. Các Hợp tác xã nhận vốn do Nhà nước trợ cấp nếu đăng ký chuyển đổi theo Luật Hợp tác xã được tiếp tục sử dụng vốn công trợ trên, có trách nhiệm quản lý bảo toàn và phát triển vốn này theo đúng qui định của pháp luật và chịu sự giám sát quản lý của các cơ quan chức năng của thành phố. Trường hợp các hợp tác xã giải thể, Nhà nước thu hồi lại toàn bộ vốn, tài sản này để hỗ trợ cho các hợp tác xã khác có yêu cầu củng cố và phát triển.

2. Hướng giải quyết, quản lý các nguồn vốn tại các Hợp tác xã để chuyển đổi và đăng ký theo Luật hợp tác xã:

2.1. Vốn tài trợ cho các hợp tác xã từ các tổ chức xã hội từ thiện, các tổ chức quốc tế thì Nhà nước có trách nhiệm quản lý, giám sát nhằm sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả phục vụ sản xuất kinh doanh của hợp tác xã và cho việc phát triển phong trào hợp tác xã thành phố.

2.2. Các hợp tác xã (bao gồm Liên hiệp hợp tác xã mua bán các cấp) có nguồn vốn ban đầu do vay ngân sách, do các xã viên góp trước đây hiện nay không xác định chủ sở hữu cụ thể, do các hợp tác xã trực thuộc góp lên hoặc sử dụng quỹ ngành, qua quá trình sử dụng tích tụ thành nguồn vốn kinh doanh của đơn vị: nay

được xác định là vốn do Nhà nước trợ cấp cho hợp tác xã chuyển đổi. Sau khi Tiểu Ban giám định tài sản Hợp tác xã thuộc Ban chỉ đạo đăng ký chuyển đổi Hợp tác xã thành phố công nhận giá trị vốn công trợ, Hợp tác xã ký biên bản ghi nhận vốn công trợ với cơ quan tài chính cùng cấp và có trách nhiệm quản lý sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn nhằm mục đích phát triển sản xuất kinh doanh, không được chia cho các cá nhân hay chuyển thành phúc lợi của tập thể. Trường hợp các Hợp tác xã muốn thanh lý, trả lại vốn vay Ngân sách các cấp, sau khi xác định lại giá trị sẽ chuyển nộp về ngân sách thành phố.

2.3. Liên minh các Hợp tác xã thành phố là tổ chức đại diện và hỗ trợ phong trào hợp tác xã có nhiệm vụ theo dõi, giám sát các nguồn vốn trên để đảm bảo sử dụng đúng mục đích, đồng phối hợp với Sở Tài chính xây dựng qui chế quản lý, bảo toàn và phát triển các nguồn vốn trên trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

Thực hiện chuyển đổi và đăng ký lại các hợp tác xã theo Luật hợp tác xã là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm mục đích củng cố và phát triển thành phần kinh tế tập thể; yêu cầu các sở-ngành, Ủy ban nhân dân các quận huyện theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao có trách nhiệm chỉ đạo triển khai, kiểm tra đôn đốc và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, các cơ quan chức năng cần thường xuyên báo cáo tình hình, kết quả thực hiện, khó khăn vướng mắc và đề xuất các biện pháp giải quyết cụ thể để Ủy ban nhân dân thành phố có chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho các hợp tác xã.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Thành Long